

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ สวท. และIRRI แลกเปลี่ยนความคิดควบคู่เร่งวิจัยด้านข้าว มุ่งต่อยอด ผลิต พร้อมรับสถานะภูมิภาคโลกที่เปลี่ยนแปลง

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “ก้าวใหม่งานวิจัยข้าว” (New Frontier in Rice Science and Technology) ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 1 โรงแรมรามารัตน์ วิวาดีรังสิต กรุงเทพฯว่า กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคโลกที่ส่งผลต่อการผลิตข้าวซึ่งเป็นอาหารหลัก ของคนในประเทศและคนส่วนใหญ่ในโลกและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งหากการผลิตข้าวของไทยได้รับความเสียหายก็จะมีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วย จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ นักวิชาการ นักวิจัย สถาบันการศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและเร่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวเพื่อหาทางป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ภาคเกษตรกร

นายเฉลิมพร กล่าวต่อว่า การสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรด้านการเกษตร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเพื่อพัฒนาการวิจัยด้านข้าวและเกิดกระบวนการคิดที่จะนำไปสู่งานวิจัยใหม่ๆที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตรวมถึงคุณภาพข้าวตลอดจนลดความสูญเสียต่างๆ และที่สำคัญเข้าใจถึงภัยของภาวะภูมิภาคเปลี่ยนแปลงว่าส่งผล กระทบอย่างไรบ้างกับการผลิตข้าว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนางานวิจัยข้าวอีกด้วย

“ประเทศไทยมีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องข้าวอยู่เป็นจำนวนมาก แต่หากนักวิจัยไทยได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติซึ่งเป็ นองค์กรที่ทำวิจัยเรื่องข้าวมา นาน ก็ จะเป็น โอกาสที่ดีของนักวิจัยที่จะได้ทราบถึงสถานการณ์การวิจัยในปัจจุบันและทิศทางการวิจัยข้าวในอนาคต โดย การสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ มาร่วมพูดคุยกับนักวิชาการจากกรมการข้าว อีกด้วย” นายเฉลิมพร กล่าว

ดร.นภาพรณ นพรัตน์นราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนทุนในการทำวิจัยด้านการเกษตรและนำ ผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุน โครงการวิจัยเกี่ยวกับข้าวเป็นจำนวนหลายโครงการ ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์แก่ภาค เอกชนไปแล้ว คือ โครงการการผลิตข้าวมอลต์นี้้งวิตามินบีสูงทาง การค้า และที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอีก 1 โครงการ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนี้้งกลีงเริ่มออก

“อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนทุนในการทำวิจัยของ สวท. ไม่ได้เน้นแต่เฉพาะเรื่องข้าวเท่านั้น หากแต่เปิด กว้างก ารวิจัยด้านการเกษตรให้ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หรือ นักวิจัย ที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุน สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-579-7435 ต่อ 3208 / www.arda.or.th”